
Stjórnarfundur KAÍ 4.04.2024 kl. 12.00 á skrifstofu KAÍ, Íþróttamiðstöðinni Laugardal.  
 
Mætt: Reinharð, Elías, Mæja, Hafþór og Ronja og á Zoom: Sigþór, Gunnlaugur og Rut. 
 
1. Fjárhagur. 

a. Höfum fengið styrki vegna NM24 upp á 355.000 frá fyrirtækjum og styrk vegna 
Laugardalshallar frá Reykjavíkurborg fyrir 1.080.000 kr. 
 

2. Mótamál –mótanefnd og fulltrúar félaganna í  henni. 
a. Mót framundan. Loks tókst að ná lendingu með íþróttahús fyrir mótin: 

i. GP2 verður í Íþróttahúsinu Fagralundi, Kópavogi, 28 apríl. 
ii. ÍMU og MB í kata 4.-5. maí í  Smáranum, Kópavogi.  

 
3. Undirbúningur fyrir NM24. 

a. Starfsmenn. Kominn góður hópur til að aðstoða á mótinu. Enn vantar aðstoð við 
uppsetningu og frágang eftir mótið. 

b. Keppnisdýnur og upphitunardýnur koma frá: Fylki, Haukum, Þórshamri, KFR, Fjölni og 
Breiðablik. 

c. Tölvubúnaður: Fáum lánaðar spjaldtölvur frá Svíþjóð og TKÍ lánar 4 sjórnvörp og snúrur 
með þeim yfir helgina. 

d. Erelndir gestir og starfsmenn: 6 erlendir starfsmenn á mótinu auk Antonio Diaz sem 
verður með æfingar á sunnudagsmorgni. 

e. Sameignleg æfing í kata og kumite verður 11. Apræi kl. 18.30 í Fylki. Að henni lokinni 
verður dreift hettupeysum og bolum á landsliðskeppendur og farið yfir mótið. 
 

4. Landsliðsmál – landsliðsnefnd.  
a. NM24. 33 keppendur frá Íslandi og 6 lið taka þátt. 
b. Æfingar skipulagðar fyrir mótið. 
c. Landsliðsnefndir kemur sama eftir NM24 og byrjar ferli við að finna nýja landsiðsþjálfara í 

kata og kumite til næstu ára. 
 

5. Önnur mál. 
a. Ronja gerði athugasemdir við val keppena á NM. Að stefnt hafi verið á fylla sem felst sæti 

á mótinu. Var búin að vera í sambandi við landsliðsnefndina og landsliðsþjálfarann í 
kumite um val hans á mótið. Ætlar að hugsa sinn gang ef ekki verður bætt við keppanda 
frá KFR. 

b. Stjórnin lýsti yfir stuðningi við val landsliðsþjálfarans og tekur ekki fram fyrir hendur hans 
við val á keppendum. 

 

Fundi slitið kl 12.50 


